

บทแถลงข่าว
“พิธีประกาศและมอบรางวัล”
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย”
โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ที่ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒ การสาธารณสุขไทย ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อให้เกิดการทบทวนประวัติศาสตร์และพัฒนาการด้านนโยบายต่างๆ ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ใน ๕ โครงการ ได้แก่

- ๑.การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขและการแพทย์ไทย เพื่อจัดแสดงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสาธารณสุขไทย ที่อาคารเรือนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๒.การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทยเก็บรักษาเอกสารสำคัญด้านสาธารณสุข ที่อาคารคลังพัสดุ
- ๓.แผนการวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุขภาพ
- ๔.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและความรู้ต่างๆ ที่หน่วยงานหลายแห่งจัดขึ้น
- ๕.กิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นอกจากนี้ ได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๒๕๐ ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกผลงานได้รับรางวัลจำนวน ๓ รางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตราสัญลักษณ์ มีความโดดเด่นในแง่รูปทรงที่ทันสมัย แสดงภาพลักษณ์การมุ่งสู่นาคต และแสดงแนวคิดสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นางสาวพรสินี บุญชัยสิทธิ์พงศ์ และนายกานต์พิสุทธิ์ ยุกตานนท์ กรุงเทพฯ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายสุรตนต์ชัย ชื่นตา กรุงเทพฯ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ จ.เชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

การดำเนินงานโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย” ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันการศึกษาและองค์กรออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญหลายองค์กร กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ฯ ที่มีองค์ประกอบของนักออกแบบ นักวิชาการและสื่อมวลชน พิจารณาคัดเลือกผลงานด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การคัดเลือกผลงานประกวดโลโก้

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอบคุณความอนุเคราะห์บริจาคเงินรางวัลชนะเลิศ เป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทถ้วน จากคุณธีรพล นิยม ผู้อำนวยการอาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ และคณะกรรมการผู้จัดการในเครือฯ มาในโอกาสนี้ด้วย และขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย”

กระทรวงสาธารณสุข จะนำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย” ไปใช้ควบคู่กับตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ขอเชิญชวนให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีสาธารณสุขไทย และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒ ของการสาธารณสุขไทยนับแต่วันนี้เป็นต้นไป
